



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๕๕ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด
“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

ตามที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติและขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงกำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ภายใต้โครงการ พี่เตือนน้อง จับมือห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนรรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
นายราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมลรัตน์	วนสัณฑ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดุสิตพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงษ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร	ตันติสันติสม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดีนะที	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
นายประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นายพิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบฟัก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบาย และอำนวยการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานและดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
นายยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
นางสาวสัณฐิตา	ตั้งคจิวงกูร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ
นางณัฐญา	นาคะสันต์	กรรมการ
นายธรรมรัตน์	โถวสกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์	เทิดบารมี	กรรมการ
นายชินกร	จิรขจรจิตรกุล	กรรมการ
นายอุดมศักดิ์	ผ่องศรี	กรรมการ
นายนิวัฒน์	สนสกล	กรรมการ
นายสมพร	ดีดพิณ	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุดมพวง	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นายภาณุรุจ	ทันสุทธิ์	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายธนภุต	ทองรอด	กรรมการ

นายพฤทธิ	เด่นโกวิท	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงาน และจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายพิธีการ

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นายพฤทธิ	เด่นโกวิท	รองประธานกรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินพิธีการให้เป็นไปตามกำหนดการ

กรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจตุรัส	รองประธานกรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	ฝึกเหลือง	กรรมการ
นายจาตุรันต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวดม	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒนจรรยา	กรรมการ
นายภัทณวิช	ลาโพธิ์	กรรมการ
นางสาวพิมพ์พิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการ
นางสาวปรียากร	เกิดปราโมทย์	กรรมการ
นางชมพูนุช	ตันพานิช	กรรมการและเลขานุการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ บริเวณชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม

กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสื่อรณรงค์ และจัด นิทรรศการ

นายประพร	วรรณบุษราคัม	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	รองประธานกรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายภาณุจร	ทันสุทธิ์	กรรมการ
นายธนภุต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อมอบให้คณะ/สำนัก และจัดนิทรรศการ ณ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตวณิช	กรรมการ
นางสาวจาร์วรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายพุฒิวังค์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวภัทราพร	นิกรติณชาติ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการและรับลงทะเบียน

นางสาวปราณี	พุดพวง	ประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	รองประธานกรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงาน
๒. รับลงทะเบียน

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นายคำนวน	วาสนาเป็นสุข	รองประธานกรรมการ
นายสุรพล	พานิชชัย	รองประธานกรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ

นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ
นางสาวสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการ
นางสายพิน	คล้ามอ่า	กรรมการ
นายสมควร	คล้ามอ่า	กรรมการ
นายชนะภัย	ทะมาตร	กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์	คิดประโคน	กรรมการ
นายศรณรินทร์	ทูนโงสง	กรรมการ
นายสมมะแอ	มัสตุล	กรรมการ
นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายพุทขง	เข้มมาก	กรรมการ
นายสมชาย	จุงใจ	กรรมการ
นายนะคร	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายสุชาติ	อมรสันต์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายประสิทธิ์	จิตตรุ่งเรือง	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาษ	กรรมการ
นายสมเกียรติ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายสรายุทธ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ
นางเสาวรีย์	วงษ์พนัส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม
 ๒. จัดเตรียมโต๊ะ สำหรับรับรองทะเบียน จำนวน ๕ ตัว และเก้าอี้สำหรับผู้ร่วมงาน จำนวน ๒๐ ตัว
 ๓. ดูแลระบบไฟฟ้าในการใช้สถานที่
 ๔. ตกแต่งสถานที่

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางสาวพัชรี	สำเภาทอง	กรรมการ
นางสาวปิ่นทอง	บริสุทธิ์	กรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นางสาวบุษบา	ผลาผล	กรรมการ

นางสาวยุภาลัย	เตียงนิล	กรรมการ
นางสาวรัชณีวรรณ	สินเปียง	กรรมการ
นางสาวอนุสรรา	ชั้นเงิน	กรรมการ
นางสาวขจรจิตร	อํารงวิศว	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ	วงศ์เสนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ เบิก - จ่ายงบประมาณตามโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม